

Tưởng Niệm Sự Thương Khó-Giáo Đoàn Andre Phú Yên Revesby ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh, theo Phụng vụ, Giáo hội không cử hành Thánh Lễ, và do đó, cùng với toàn thể Giáo hội, Giáo đoàn Andre Phú Yên, Revesby, dưới sự hướng dẫn của Linh mục Paul Văn Chi, Tuyên úy đặc trách giáo đoàn làm chủ tế đã cử hành nghi thức Tưởng Niệm Sự Thương Khó của Chúa.

Trên bàn thờ để trống, không đốt nến. Nghi thức Tưởng Niệm gồm bốn phần: Phụng Vụ Lời Chúa, 10 Lời Nguyện trọng thể, Kính thờ Thánh Giá và Rước Lễ.



Nghi thức Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Bàn thờ để trống, không đốt nến



Đoàn phụng vụ gồm Thiếu nhi cung thánh, TTV Thánh Thể và Cha Chủ tế từ cuối nhà thờ đi lên



Cha chủ tế phủ phục trước Thánh Giá, cùng giáo dân sám hối ăn năn



Mở đầu phần phụng vụ, trước hai bài đọc, Cha chủ tế Paul Văn Chi đọc lời nguyện nhắc nhở rằng: vì yêu thương chúng ta vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên Thập Giá để hoàn thành Mầu Nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn Cứu Độ cho loài người. Xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà Thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Các bài đọc hôm nay đều nói về sự thương khó mà Chúa đã chịu, để gánh lấy tội lỗi của nhân loại, hầu cho mọi người được ơn cứu rỗi.



Thoại kịch Opera “Cuộc thương khó Chúa Ki-tô” Jn 18,1-19,42

Trong bài giảng, Cha Chủ tế nhắc lại lời nói sau cùng của Chúa Giêsu trên cây Thập Tự “Mọi sự đã hoàn tất”, Chúa đã bị xử án suốt hai tiếng với Philato, sau đó phải vác cây Thập Tự Giá từ đồn lũy Antonia lên núi Sọ trên đồi Can-vê. Tại nơi Philato xử án Chúa vẫn còn tảng đá cũ cách đây hơn 2000 năm, vẫn còn những vết xe ngựa, vẫn còn những bàn cờ của quân đội Roma ngồi để chờ bóc thăm xem ai lấy áo lót của Chúa. Tất cả diễn ra đều giống bài Thương Khó của Thánh Gioan. Một vở thoại kịch Opera mà tất cả chúng ta, mọi người Kitô cùng tham dự trực tiếp vào cuộc thương khó của Chúa Kitô. Tất cả anh chị em, mỗi người đều đeo cây Thập Tự trên người. Trong các nhà thờ cũng đều có cây Thập Tự, đi khắp nơi chúng ta đều thấy cây Thập Tự. Cây Thập Tự là giá máu cứu chuộc cho nhân loại, là biểu tượng cho tương lai, biểu tượng cho sự sống lại. Chúng ta cùng đồng hành với Chúa trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này. **Ca đoàn cùng tham dự trong vở Opera “Bài thương khó Chúa Kitô” Jn 18,1-19,42** Chúa đã bị phản bội trong ngày Thứ Năm tuần thánh, bị dong về dinh Cai-pha, bị mọi người nhổ vào mặt và bị sỉ nhục. Lầm lũi trên đường Thập Tự Giá, từ Antonia đến Golgotha, mới thấm thía, mới hiểu được đó chính là Con Đường Thập Tự - loang đổ máu đào mà hôm nay Cha và giáo dân cùng đồng hành, đồng hành Thập Tự với Chúa Kitô. Đồng hành Thập Tự cùng với gia đình, với cộng đoàn, với cả thế giới này đang thiếu đói yêu thương, đang thiếu đói của những phục vụ - chỉ có nhân lên với hận thù.



Hãy giong Thập Giá lên để chúng ta cầu xin Chúa ban bình an cho thế giới. Xin Chúa Kitô với cây Thập Tự để chúng ta đồng hành lên đường với Ngài trong ngày Thứ Sáu tuần thánh, để tiến tới vinh quang Phục Sinh. Lạy Chúa, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống muôn đời vinh quang. Amen.



Cha chủ tế nhắc lại lời nói sau cùng của Chúa Giêsu trên cây Thập Tự “Mọi sự đã hoàn tất”

Trong ngày Thứ Sáu tuần thánh này, toàn thể cộng đoàn sốt sắng dâng lên Chúa mười lời cầu nguyện trọng thể cầu cho Hội thánh, cho Đức Thánh Cha Phanxico, cho hàng Giáo sĩ và giáo dân, cho anh em dự tòng, cho người Do Thái, cho những người ngoài Kitô giáo, cho người vô thần không nhận biết Thiên Chúa, đồng thời cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia và cầu cho cả những người đang đau khổ.

Trong nghi thức Suy tôn Thánh Giá, cộng đoàn cùng hướng về Cây Thập Tự Giá nơi cuối nhà thờ, sau ba lần thờ lạy và suy tôn, Thánh Giá được rước lên tới cung thánh, nơi tất cả cộng đoàn sẽ lần lượt lên bái đầu trong khi ca đoàn hát bài suy tôn “Thập Giá ngất cao”, “Đường Thập Giá”.

10 lời nguyện trọng thể cầu cho mọi thành phần trên thế giới



Bắt đầu nghi thức Suy Tôn Thánh Giá, cộng đoàn cùng hướng về Thánh Giá.





Cha Chủ tế nâng Thánh Giá, cộng đoàn Suy tôn Thánh Giá



Cha Chủ tế và cộng đoàn cùng thờ lạy Thánh Giá

Sau Nghi thức Suy tôn Thánh Giá là phần Rước Lễ, bàn thờ được trải khăn lên, toàn thể cộng đoàn giong tay hát Kinh Lạy Cha trước khi rước Mình Thánh Chúa. Kết thúc Nghi thức Tôn thờ Thánh Giá Chúa, cộng đoàn thỉnh lặng ra về trong bầu khí tang tóc của ngày Thứ Sáu tuần thánh. Từ giờ phút



này khi đi qua Thánh Giá tất cả tín hữu đều bái lạy Thánh Giá.

